



# hiệp thông

BẢN TIN HÀNG TUẦN CỦA CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN

## Chúa Nhật 15 Thường Niên • Năm Phụng Vụ A Ngày 16 Tháng 7 Năm 2017

### SINH NHIỀU HOA QUẢ TỐT ĐẸP

**Suy niệm:** Hạt giống lời Chúa được tung gieo trên mọi loại đất, nhưng sinh hoa kết quả hay không, còn tùy thuộc vào lòng quảng đại và cộng tác với ân sủng Chúa của mỗi người. Quảng đại để đón nhận những cơn mưa gió mà người khác đã gây ra cho mình trong cuộc sống, đồng thời tạ ơn Chúa vì nhờ những “mưa gió” đó mà mình cứng cáp hơn, kiên nhẫn hơn và trưởng thành

hơn. Quảng đại tha thứ để mình được thanh thoát, nhẹ nhàng, vươn lên đón lấy những tia nắng ân sủng Chúa để triển nở, hầu sinh hoa kết quả tốt đẹp cho mình và người khác, nhất là những người bé mọn, nghèo khó.

**Mời Bạn:** Tâm hồn bạn là mảnh đất tốt để Lời Chúa được sinh hoa kết quả. Chúa mời gọi bạn đón nhận những điều trái ý xảy ra mà không phàn nàn trách móc hay có cái nhìn thiếu thiện cảm với những người khác. Trái lại bạn không ngừng tạ ơn Chúa vì đó là những cơ hội để bạn trải nghiệm tình yêu của bạn đối với Chúa.

Chia sẻ: Khi hồi tâm nhìn lại những biến cố xảy ra trong cuộc sống, bạn có dâng lời tạ ơn Chúa vì điều đó không?

**Sống Lời Chúa:** Mau mắn giúp đỡ người khác vì “Ai biết việc tốt mà không làm cũng mắc tội” (Gc 4,17).

**Cầu nguyện:** Lạy Chúa Giê-su, xin cho con không ngừng triển nở và trở sinh nhiều hoa trái tốt đẹp thánh thiện trong đời sống của con, qua những việc làm bác ái yêu thương những người xung quanh con, cách riêng là những người nghèo của Chúa, để Tin Mừng của Chúa được lan rộng qua chính cuộc sống của con. Amen.

#### BAN MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Linh Mục Chánh Xứ:	Cha John Henderson
Linh Mục Quản Nhiệm:	Cha Giuse Đặng Hoàng Nhật
Linh Mục Hưu Dưỡng:	Cha Giuse Nguyễn Đức Hậu
Chủ Tịch Cộng Đoàn:	Anh Bùi Lợi
Phó Chủ Tịch Nội Vụ:	Anh Phạm Đình Hiếu
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:	Anh Nguyễn Tấn Trực
Thủ Quỹ & Tài Chánh:	Anh Nguyễn Văn Bình
Đại Diện Cộng Đoàn VN với GX Mỹ	Anh Phạm Tuấn
Thư Ký:	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:	Chị Nguyễn Anna Dung
Ca Đoàn Hương Chiếu	Anh Lương Thế Phiệt
Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:	HT Kha Trần
Thừa Tác Viên Lời Chúa :	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:	Anh Nguyễn Tín
Trưởng Giáo Lý & Việt Ngữ:	Thầy Phạm Tuấn

#### LIÊN LẠC

Linh Mục Quản Nhiệm:	503-548-8989 hoangnhat66@yahoo.com
Ban Mục Vụ:	503-730-7254 cdvn_mucvu@glvnanton.org
Phụng Vụ:	503-770-0811

#### MỤC VỤ & SINH HOẠT

<b>Thánh lễ:</b>	Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều
<b>Giải tội:</b>	1 tới 1:20 trước Thánh lễ Chúa Nhật và chiều Thứ Năm, hoặc xin hẹn với quý Cha.
<b>Rửa tội:</b>	Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ Mỹ
<b>Hôn phối &amp; Xin lễ:</b>	Xin liên lạc trực tiếp với Cha Quản Nhiệm
<b>Trường Việt Ngữ và Giáo lý • TNTT</b>	
	• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
	• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 4 giờ chiều Thứ Bảy tuần 1 & 3 trong tháng

## Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

### Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA - THÁNG 7/2017

#### *Xin Ôn cho các Kitô Hữu xa lìa*

Để các anh chị em của chúng ta sống xa lạc đức tin, nhờ lời cầu nguyện của chúng ta và chúng từ Phúc Âm của chúng ta, được tái nhận ra sự gần gũi nhân hậu của Chúa cùng vẻ đẹp của đời sống Kitô giáo.

## LỊCH CÔNG GIÁO TRONG TUẦN

**16/7:** CN 15 Thường Niên

**17/7:** Thứ Hai trong Tuần 15 Thường Niên

**18/7:** Thứ Ba trong Tuần 15 Thường Niên

**19/7:** Thứ Tư trong Tuần 15 Thường Niên

**20/7:** Thứ Năm trong Tuần 15 Thường Niên

**21/7:** Thứ Sáu trong Tuần 15 Thường Niên

**22/7:** Thứ Bảy trong Tuần 15 Thường Niên

**23/7:** CN 16 thường Niên

## THÔNG BÁO

**• Tin Buồn:** Cụ Ông Phanxicô Nguyễn Viết Pha, một trong những vị tiên phong trong việc hình thành và phát triển Công Đoàn Việt Nam tại Giáo Xứ Thánh An Tôn, đã được Chúa gọi về lúc 10:30 sáng Thứ Bảy 8/7/2017 tại Tigard, hưởng thọ 88 tuổi.

Cộng đoàn Việt Nam xin Thành Kính Phân Ưu cùng đại gia đình và thân quyến vì sự mất mát này.

Nguyện xin Chúa, qua lời khẩn cầu của Mẹ Maria, đón nhận linh hồn Cụ và cho Cụ hưởng phúc trường sinh như lời Ngài đã hứa,

#### **Chương trình cầu nguyện:**

Linh cửu được quản tại Nhà Quàn Young's Funeral Home • 11831 SW Pacific Highway Tigard, Oregon 97223 • Phone: (503) 639-1206

**Thứ Tư ngày 19 tháng 7 năm 2017 - 1 trưa - 9 tối**

**6:00 chiều:** Hội Mến Thánh Giá Tại Thế và Hội Gia Trưởng CĐ Thánh Anton thăm viếng và cầu nguyện.

**7:00 tối:** Ca Đoàn, TNTT và trường Việt Ngữ Giáo Xứ Thánh AnTôn..

**8:00 tối:** Hội Bảo Trợ Ôn Thiên Triệu Tu Đoàn Nhà Chúa

**Thứ Năm ngày 20 tháng 7 năm 2017 - 1 trưa - 9 tối**

**5:00 tối:** Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân

**7:30 tối:** Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Cộng đoàn Giáo Xứ Thánh AnTôn.

**Thứ Sáu ngày 21 tháng 7 năm 2017**

**1:00 trưa - 6:00 chiều:** thăm viếng và cầu nguyện tại nhà quàn

**7:00 tối:** Thánh lễ và nghi thức tiễn biệt tại nhà thờ GX

#### **Thánh Lễ An Táng**

**Lúc 9:00 sáng Thứ Bảy ngày 22 /7/2017**

Sau thánh lễ, linh cửu sẽ được tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang St. Anthony.

## Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật

### + Bài đọc 1 : Is 55,10-11.

Dân Do thái đang phải sống trong cảnh lưu đày, niềm tin đang lụi dần, tiên tri Isaia được sai đến an ủi, khuyến khích và nói cho dân biết rằng Thiên Chúa đã hứa cho dân thoát cảnh lưu đày và được trở về quê hương. Tiên tri Isaia phải nói cho họ biết tính chất phong phú của lời Chúa giống như mưa và tuyết thấm vào đất làm cho đất nên phì nhiêu thế nào thì lời Chúa luôn luôn hữu hiệu như vậy.

### + Bài đọc 2 : Rm 8,18-23

Trong đoạn thư gửi tín hữu Rôma thánh Phaolô cổ cho chúng ta hiểu thế nào là niềm hy vọng của người Kitô hữu. Tuy mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban

không, nhờ công trình cứu chuộc được thực hiện trong Đức Giêsu Kitô. Niềm hy vọng của Kitô giáo là một sự chờ đợi, được thực hiện trong nước mắt khổ đau như một cuộc vượt qua cái chết.

### + Bài Tin mừng : Mt 13,1-23.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn về người gieo giống đi gieo lúa, để dạy rằng cũng một lời Chúa rao giảng nhưng sinh nhiều hiệu quả khác nhau là tùy theo thái độ đón nhận của các tâm hồn người nghe.

Qua bài dụ ngôn hôm nay, Giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta phải nhận thức giá trị thiêng liêng của Lời Chúa, để nhờ đó chúng ta biết tha thiết lắng nghe và chăm chỉ đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày.

## Sống và phổ biến Lời Chúa

### 1. Sức mạnh của Lời Chúa.

Hạt giống lời Chúa là thứ hạt giống tốt có thể phát triển mạnh. Lời Chúa có thể thay đổi được lòng người nhưng Chúa không muốn can thiệp vào đời tư của con người một cách thô bạo. Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người.

Lời Chúa tự nó có sức mạnh vô biên. Ta có thể ví lời Chúa như nước chảy, nước rất mềm, nhưng có thể làm cho đá mòn như người ta thường nói: "Nước chảy đá mòn" (tục ngữ). Lời Chúa tuy êm ái nhẹ nhàng nhưng có sức bào mòn những gì gồ ghề trong tâm hồn để trở nên những viên đá tròn trịa.

Thiên Chúa cứ gieo hạt giống Lời Chúa vào lòng người, còn việc hạt giống đó có phát triển được hay không là do thái độ của từng người có muốn cộng tác hay không.

### 2. Sống đạo bằng gì ?

Nếu được hỏi câu này, một người bàng quan nhìn chúng ta sống sẽ trả lời rằng : họ sống đạo bằng đọc kinh, bằng nhận lãnh các bí tích và bằng tham dự các lễ nghi.

Đúng vậy, người Công giáo chưa hoặc rất ít sống đạo bằng Lời Chúa. Nếu sống đạo bằng đọc kinh thì sau giờ kinh là hết sống đạo ! Nếu sống đạo bằng lãnh nhận các bí tích thì có bao nhiêu dịp sống đạo đâu !

Và nếu sống đạo bằng cách tham dự các lễ nghi thì sẽ không còn sống đạo khi ra khỏi nhà thờ ! Và lại, đạo ở các kinh đọc, trong các bí tích và trong những lễ nghi không thấm nhập vào cuộc đời, vào xã hội.

Đạo là đường, sống đạo là đi đường. Trong cuộc hành trình này. Lời Chúa chỉ hướng cho ta đi. Lời Chúa dạy ta giải quyết những tình huống như thế nào, Lời Chúa là kim chỉ nam đưa ta tới cùng đích.

### 3. Phổ biến lời Chúa

Lắng nghe và thực hành Lời Chúa là điều cần thiết nhưng chưa đủ, chúng ta còn có sứ mạng rao giảng Lời Chúa cho người khác. Chúa Giêsu đã nói: "Nếu các con đã lãnh nhận nhưng không, thì cũng phải cho đi nhưng không" (Mt 11,08). Nếu bản chất của Hội thánh là truyền giáo thì bản chất của những thành viên trong đó cũng phải là truyền giáo.

Lời Chúa phải được chúng ta loan truyền để mang lại nhiều mùa gặt khác. Cũng như những hạt giống được gió đưa đi, rơi xuống và nảy mầm ở nơi xa, hạt giống Phúc âm phải được rải ra từ chính tấm lòng của chúng ta vào trong lòng anh em chúng ta. Nếu chúng ta giữ Lời Chúa cho riêng chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ mất Lời Chúa. Hạt giống không phải được tạo ra để nằm trong một góc của bồ lúa, mà là để được nảy sinh trong những cánh đồng và cuối cùng là trên khắp thế gian.